

Số: 10/CĐCTHTTHKVVVI-TB

Vinh, ngày 03 tháng 02 năm 2020

V/v: Phòng chống dịch bệnh: Viêm đường hô hấp
cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Kính gửi: Các phòng, các tổ công đoàn, CNVCLĐ trong Công ty.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra;

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thông tin chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CNVCNLD đối với công tác phòng chống dịch bệnh này, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng, hạn chế mức thấp nhất người bị lây nhiễm dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ hoa tiêu đi ca, toàn thể CNVCLĐ cần hết sức cẩn trọng trong việc phòng chống vi rút Corona. Đặc biệt chú trọng với các hoa tiêu trực tiếp đi dẫn tàu với các tàu nước ngoài (nhất là các tàu xuất phát từ các cảng của Trung Quốc) chủ động các giải pháp, ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh, như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước rửa tay diệt khuẩn...; khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho. (đeo khẩu trang khi đi làm việc trên các tàu và tham gia các hoạt động ngoại khóa).

BCH Công đoàn yêu cầu CNVCLĐ, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bệnh dịch cho người thân và đồng nghiệp, cung cấp các thông tin chính thống để tránh gây hoang mang trong cộng đồng; hạn chế tham gia các lễ hội có tập trung đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh...; chuẩn bị đầy đủ khẩu trang đáp ứng cho hoạt động phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (để b/c);
- Lưu: CĐ.

**TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Bằng